



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๓๗๓๘ E-mail : finance30@doae.go.th

ที่ กษ ๑๐๐๓/ว ๑๕๒๘ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการเกษตรยั่งยืน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ ๑ - ๙ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง
รายย่อยเพื่อความยั่งยืน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรฯ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ
แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จากเดิมสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวทราบ
และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๓/ว ๑๔๘๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรต้องสรุปข้อมูลการใช้บริการ
โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวในภาพรวมของกรมส่งเสริม
การเกษตรส่งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่อไป
จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ Spreadsheet เช่น ธนาคารผู้รับโอนเงิน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี จำนวนรายการ จำนวนเงิน
วันที่โอนเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จริง และบันทึกรายการโอนเงิน
เข้าระบบ Spreadsheet ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนื่อดังกล่าวเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางทวิวรรณ สุขสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ วิทยาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร